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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์
ของทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดีที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. -12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้จัดการกองทรัสต ์และทรัสตี 

1. คณุสงกรานต ์อิสสระ   กรรมการ 

2. คณุวิไล อินทกลู   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. คณุธีราภรณ ์ศรีเจรญิวงศ ์  กรรมการ 

4. คณุกลินทส์รุวงศ ์บนุนาค  กรรมการอิสระ 

5. คณุวรสิทธิ อิสสระ   ประธานกรรมการ (เขา้รว่มออนไลน)์   

6. คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม  Executive Director, กลุม่การลงทนุอสงัหารมิทรพัย ์  

     และโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ   

     ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี  

ผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด 
 

1. คณุสมุนา วรชนุ   ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

2. คณุวนัเพ็ญ สระทองจนัทร ์  ฝ่ายการเงินและธุรการ  

3. คณุฐิติธรรม หลอมทอง  ฝ่ายก ากบัดแูลการปฎิบติังาน 

4. คณุสพุิชชา พิผ่วนนอก  ฝ่ายเลขานกุารและผูช้่วยฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

5. คณุจนัทรเ์พ็ญ สิริถาวรวงศ ์  ฝ่ายบรหิารสินทรพัย ์
 

ผู้สอบบัญช ี     

1. คณุสาธร ไทรกลมเกลียว   บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. คณุลินดา โอสถาวรนนัท ์  บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.  
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 พิธีกร คณุจนัทรเ์พ็ญ สิริถาวรวงศ ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2566 

ในครั้งนีว้่าเป็นการจัดประชุมโดย บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งจะเป็นผู้ด  าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นการประชมุวนันี ้ 

ทัง้นี ้ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ขอแจง้ใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่าการประชุมในวนันี ้มีผู ้

ถือหน่วยทรสัตม์าประชุมดว้ยตนเองจ านวน 21 ราย ถือหน่วยทรสัตท์ัง้หมดจ านวน 179,045 หน่วย และผูถื้อ

หน่วยทรสัตซ์ึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะจ านวน 33 ราย ถือหน่วยทรสัตท์ัง้หมดจ านวน 170,957,828 หน่วย 

รวมจ านวนผู้ถือหน่วยทรสัตแ์ละผูม้อบฉันทะทั้งหมดจ านวน 54 ราย ถือหน่วยทรสัตร์วมกันทั้งหมดจ านวน 

171,128,773 หน่วย รวมทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 61.324 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทรสัต ์SRIPANWA (จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดรวมทั้งสิน้  279,064,000 

หน่วย) ซึ่งเป็นอันครบองคป์ระชุมตามที่ก าหน ดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ตามวาระการประชมุ ขอชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• บริษัท ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ซึ่งช่วยในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง และเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง

ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรสัตด์ าเนินการจัดเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

• ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่ยกมือ และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านนั้นลงมติ

เห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหน่วยทรสัต์ดังกล่าวส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่

บรเิวณทางออกเมื่อประชมุเสรจ็แลว้ 

• ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการ

กองทรัสต์จะน าคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุ ณ ขณะนบัคะแนนในแต่ละวาระ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ๆ 

• ในกรณีที่ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

• ส าหรบัวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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เพื่อเป็นการปฏิบติัตามแนวทางที่ดีในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์จึงขอเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกั
กฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั คณุลินดา โอสถาวรนนัท ์ที่ปรกึษากฎหมาย ท าหนา้ที่ดแูลการประชุมผูถื้อ
หน่วยทรสัตใ์หถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้ปฏิบติัของบรษิัท 

บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2566  
เมื่อวนัที่  27  มีนาคม 2566 ซึ่งการประชมุในครัง้นีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีส่วนร่วมในการเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้าไดต้ั้งแต่วันที่ 15 -26 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหน่วยท่านใดเสนอวาระการ
ประชมุ 

ทัง้นี ้หากไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการออกคะแนนเสียง จะขอเรียนเชิญ คณุ
สงกรานต ์อิสสระ กรรมการบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ ท าหนา้ที่
เป็น ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และเปิดประชมุอย่างเป็น
ทางการ 

ประธานฯ กลา่วสวสัดีและขอบคณุ ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุม
สามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์บดันี ้มีผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรม
ศรีพนัวา (SRIPANWA) ประจ าปี 2566 

พิธีกร  ขอเรียนเชิญ  คุณวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการของผู้จัดการกองทรัสต์                 
เป็นผูด้  าเนินวาระการประชมุทัง้ 8 วาระ ส าหรบัการประชมุในวนันี ้

 

วาระที ่1 ประธานทีป่ระชุมแจ้งให้ทราบ 

  คุณวิไล ไดก้ลา่วเรียนเชิญคณุสงกรานต ์อิสสระ กรรมการและประธานที่ประชมุ  แจง้สรุป

เหตกุารณ ์ใหท้ี่ประชมุทราบ  

คุณสงกรานต ์กล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มเล่าสรุปเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ใน 2-3 ปีที่

ผ่านมาว่าในช่วงวิกฤตโควิดในปี 2563-2565 นัน้ท าใหธุ้รกิจทั่วโลกไดร้บัผลกระทบ และในส่วนธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบและเสียหายเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และการบิน ซึ่งในธุรกิจโรงแรมนัน้

มีการปิดตัวกันลงไปค่อนขา้งมากเนื่องจากลูกคา้จะเป็นนักท่องเที่ยวและเมื่อมีการปิดประเทศจึงท าใหไ้ม่มี

ลกูคา้ แต่ในส่วนของโรงแรมศรีพันวาไดร้บัผลกระทบอย่างหนักเช่นกนั หลงัจากที่รฐับาลประกาศใหโ้ควิดเป็น

โรคทอ้งถิ่นในเดือนตุลาคม 2565  ในช่วงเดือนธันวาคม 2565  ถึง เดือนเมษายน 2566  โรงแรมศรีพันวาก็ได้
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พลิกฟ้ืนกลบัมาจนถึง ณ ปัจจุบนัสามารถมีความเขม้แข็งไดอ้ยู่ในระดบัหนึ่ง ซึ่งในขณะนี ้ตอ้งขอขอบคณุท่านผู้

ถือหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ และกลุม่พนกังานศรีพนัวา รวมถึงคณุวรสิทธิที่ช่วยดแูลในสว่นของทรพัยส์ิน

ไดเ้ป็นอย่างดีในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยได้มีการลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เพื่อความอยู่รอด และท าการตลาดเท่าที่จะ

ท าไดใ้นขณะนัน้ รวมทัง้ไดท้ าโครงการ Villa Quarantine  โรงแรมศรีพนัวาเป็นโรงแรมแรกของโลกที่ท าไดส้  าเร็จ 

โดยไดด้ าเนินการรว่มกบัรฐับาลท าโครงการนีข้ึน้มา ซึ่งท าใหเ้กิดการผ่อนคลายการเปิดประเทศในเวลาต่อมา 

  ในส่วนของการงดค่าเช่าหรือเลื่อนค่าเช่าในขณะนัน้เป็นเรื่องที่จ  าเป็นและมีเหตุผลในการท า 

ไม่ใช่เป็นการถือโอกาสเอาเปรียบท่านผูถื้อหน่วยหรือนักลงทุนแต่อย่างใด ซึ่งการด าเนินการทุกอย่างได้ท า

โดยรอบคอบและโปรง่ใส   

 

 ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2562 จะมียอดสูงสุด ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศไทย 39  

ลา้นคน มี 10  ลา้นคนมาที่เกาะภูเก็ต แต่ในปี 2563  ซึ่งเป็นปีที่เริ่มโควิดจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 6.7  

ลา้นคน มาภูเก็ต 2  ลา้นคน  และปี 2564 เป็นช่วงที่แย่ที่สดุคือเหลือนกัท่องเที่ยวมา 4 แสนคน มาที่ภูเก็ตแค่ 2 

แสนคน พอมาในปี 2565  สถานการณก์็เริ่มดีขึน้ตัง้แต่เริ่มเปิดประเทศเดือนตลุาคม มีนกัท่องเที่ยวเขา้ประเทศ 

11  ลา้นคน  เขา้มาที่ภูเก็ตประมาณ  3  ลา้นคน และในช่วง  มกราคม-กุมภาพันธ์  2566  ที่ผ่านมา จ านวน

นกัท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตประมาณ 5  แสนคน และ  6  แสนคน ตามล าดบั ซึ่งมียอดนกัท่องเที่ยวกลบัเขา้มาที่ถือ

ว่าค่อนขา้งด ี
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                        ในส่วนของค่าเช่าและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในปี 2563 - 2565   ทัง้ส่วนที่ไดร้บัการยกเวน้และไม่ได้

รบัการยกเวน้ อาทิ ในปี 2563, 2564, 2565  กองทรสัตต์อ้งไดร้บัค่าเช่า 910 ลา้นบาท แต่ผูเ้ช่าไดร้บัยกเวน้

ในช่วงวิกฤต 3  ปี จ านวน 404  ลา้นบาท ซึ่งมีขอ้พิจารณาต่างๆ ที่โปร่งใสและเป็นธรรม และมีส่วนที่ผูเ้ช่าไม่ได้

รบัยกเวน้ค่าเช่า จ านวน 507  ลา้นบาท รวมถึงผูเ้ช่ามีค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่ตอ้งดแูลโรงแรม อีกประมาณ 208  ลา้น

บาท รวมค่าเช่าและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทัง้สิน้ 714  ลา้นบาท  ทัง้นี ้ในช่วงที่ผ่านมาไดท้ าการดแูลทรพัยส์ินทุกอย่าง 

ไม่ไดม้ีการปิดโรงแรมเนื่องจากหากปิดโรงแรมจะเกิดความเสียหายเพราะว่าเกาะมีความชืน้และอยู่กลางป่าจะ

ท าใหท้รพัยส์ินเสียหายได ้นอกจากนัน้ใชเ้วลาช่วงนีใ้นการ การปรบัปรุงสระว่ายน า้, การรีโนเวทวิลลา่ต่างๆ และ

ในขณะนีท้ี่นกัท่องเที่ยวไดก้ลบัมาทรพัยส์ินของกองทรสัตก์็ยงัคงสภาพดีอยู่และสามารถตอ้นรบัและท ารายได้

กลบัขึน้มาไดท้นัทีและพรอ้มที่จะเดินต่อไปได ้
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  ในส่วนของธนาคารที่ได้ให้ความสนับสนุนในตอนต้นนั้น ในช่วงต้นวิกฤตมีการให้ความ

ช่วยเหลือ แต่ช่วงหลงัจะพิจารณาเงื่อนไขอย่างเขม้งวดรวมถึงขอเพิ่มเติมเงื่อนไข ซึ่งเดือนกนัยายน 2566  นีจ้ะ

ครบก าหนดช าระเงินคืน (Due Date)  จึงคิดว่าจะท าการหาแหลง่เงินทนุใหม่ และจะมีการออกหุน้กู ้ซึ่งในขณะนี ้

ไดม้ีแหล่งเงินกูแ้ลว้ จึงคาดว่าจะน าเงินจากการออกหุน้กู้นีม้าช่วยในช่วง 3 ปีหลงัจากนี ้จะออก หุน้กู ้1,000  

ลา้นบาท โดยมีหลกัประกัน คือ SPM 2  และ SPM 3  มีมูลค่าประมาณ 1,500 ลา้นบาท แต่หากกรณีที่จะต่อ

สญัญากับธนาคารเดิม ธนาคารจะขอเพิ่มหลกัประกันเป็น SPM1  ดว้ย คือ ตอ้งเพิ่มหลกัทรพัยใ์หก้ับธนาคาร

เพิ่มอีกเป็น SPM 1, SPM 2,SPM 3 มลูค่ารวม 4,000 ลา้นบาท และมีเงื่อนไขต่างๆ มากมายเพิ่มขึน้ จึงเป็นที่มา

ของการพิจารณาการออกหุน้กูแ้ทนชั่วคราวไป 3  ปี  หากปีหนา้ธนาคารมีความมั่นใจมากย่ิงขึน้เราค่อยพิจารณา

ปรบัเปลี่ยนอีกครัง้หนึ่ง ในสว่นของการตลาดมีการพยายามท าใหโ้รงแรมศรีพนัวาสามารถอยู่รอดได ้หากเป็นไป

ไดต่้อไปอาจจะมีการเพิ่มกองใหใ้หญ่ขึน้ หรือ การเพิ่มทรพัยเ์ขา้มาเพื่อใหก้องใหญ่ขึน้ เนื่องจาก แค่ 4,000 ลา้น

บาทอาจจะยงัเล็กไปควรจะเพิ่มใหถ้ึงประมาณ 10,000 ลา้นบาท แต่ตอ้งเป็นการค่อยๆ ทยอยท า คาดการณว์่า

ถา้สามารถท าไดร้าคาหุน้ก็จะเพิ่มขึน้กว่าเดิมแน่นอน 

ทัง้นี ้คุณวิไลไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ประธานที่ประชุมรายงานสถานะการณต่์างๆ ใหผู้ถื้อหน่วยได้

รบัทราบ ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงมติใดๆ  

                      ค าถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์

คุณสุพัตรา สิทธิชัย  ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1. กองทรสัตม์ีภาระหนีส้ินใน 1 ปี และ 3 ปี เป็นจ านวนเงินเท่าไหร ่

2.ไดพ้ิจารณาในสว่นการเพิ่มสินทรพัยบ์า้งแลว้หรือยงั 

คุณวิไล  ตอบขอ้ซกัถามว่าจะมีหนีส้ินที่อยู่ในงบดลุในภาระ 1  ปี อยู่ที่ 980 ลา้นบาท และใน

สว่นของทรพัยส์ินที่อยู่ระหว่างการเพิ่มทรพัยน์ัน้อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งในวาระอ่ืนๆ จะมีการน าเสนอใหก้บัผู้

ถือหน่วยไดท้ราบต่อไป 

คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากบริษัท BTS Group Holdings มีค าถามดังนี ้

1.  ในส่วนที่มีการเลื่อนหรืองดการเก็บค่าเช่าของผูเ้ช่าใน 2-3  ปีที่ผ่านมา เขา้ใจว่าผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์และทรสัตี เป็นผูจ้ัดการร่วมกัน ซึ่งตอ้งการทราบหลักเกณฑใ์นการพิจารณา 

เนื่องจากผูเ้ช่าก็ถือว่ามีการเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย 
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2. ในส่วนของการที่มีการเลื่อนก าหนดการจ่ายค่าเช่าไปนัน้ ในสถานการณปั์จจุบนันีไ้ดม้ีการ

จ่ายตามก าหนดการการเรียกค่าเช่าหรือไม่ 

                         คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ตอบขอ้ซกัถามว่าในส่วนของหลกัเกณฑก์ารพิจารณางดการเก็บ

ค่าเช่าว่าจะมีการเปิดเผยเอาไวใ้นส่วนของการสรุปสาระส าคญัของสัญญา และรายงานประจ าปีว่า ในส่วนของ

สญัญาที่เขา้ลงทนุกบัสญัญาที่ใหเ้ช่าทรพัยส์ิน กรณีเกิดเหตสุดุวิสยั โดยเหตสุดุวิสยัจะรวมถึงการเกิดโรคระบาด

ดว้ย ทางกองทรสัตจ์ึงน ามาใชใ้นการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ช่า ในแง่ของสญัญา มีการเขียนการใหอ้ านาจการ

พิจารณาไวท้ี่ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี โดยรายละเอียดที่กองทรสัตน์ ามาใชจ้ะเปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่เห็น

จากเพื่อนร่วมธุรกิจ ไดแ้ก่ กองทรสัตอ่ื์นๆ ที่ตัง้ในระยะเวลาต่อมาว่ามีการก าหนดวิธีการว่าในส่วนของการที่จะ

ไดร้บัยกเวน้หรือไดเ้ลื่อนค่าเช่าจะพิจารณาจากองคป์ระกอบใดบา้ง อาทิ จะมองถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กับผล

การด าเนินงานของกองเองเป็นล าดบัแรก รว่มกบัผลกระทบที่เกิดขึน้กบัผลการด าเนินงานของโรงแรมอ่ืนๆ ที่เป็น

คู่แข่งทางธุรกิจ เช่น โรงแรม 5 ดาว ในบรเิวณจงัหวดัภเูก็ต โดยหากมีการลดลงของผลการด าเนินงานของตนเอง

มากกว่า หรือเท่ากบัหรือมากกว่า 50% เทียบกบัปีที่ไม่เกิดเหตุการณ ์และกบัคู่แข่งทางธุรกิจลดลงเท่ากับหรือ

มากกว่า 30% จะเขา้เงื่อนไขที่จะไดร้บัยกเวน้  และในสว่นที่เลื่อนการจ่ายจะเป็นในส่วนที่ได้รบัผลกระทบที่นอ้ย

กว่า คือ ทรพัยส์ินของเราเองจะตอ้งลดลงเท่ากบัหรือมากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 50% จากปีปกติและจากคู่แข่งทาง

ธุรกิจก็ต้องลดลงเช่นกัน หากจะดูในรายละเอียดนั้นได้มีการประกาศในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว                 

ที่ประชมุรบัทราบ 
 

วาระที ่2 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2565 

 คุณวิไล ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
2565 ของกองทรสัต ์SRIPANWA ไดเ้ผยแพรร่ายงานขอ้มลูกองทรสัต ์ประจ าปี 2565 โดยประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ณ หอ้งประชมุ หอ้งสรุศกัดิ์ โรงแรม อีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2565  (จัดส่งไปกับหนังสือเชิญประชุม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วย
พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565    

 

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นควรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565  เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2565  ตามที่เสนอขา้งตน้ เนื่องจากเป็นการบนัทึกรายงาน

การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถกูตอ้ง 
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ทัง้นี ้คณุวิไล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน

วาระนี ้ซึ่งมีผูถื้อหน่วยสอบถามว่าในสว่นการประชุมครัง้ก่อนจะเป็น E-Meeting  ในสว่นการประชมุครัง้นีไ้ดจ้ัด

ในรูปแบบไฮบริดหรือไม่ คุณวิไลตอบขอ้ซกัถามว่าเป็นแบบปกติ(ออนไซต์) ผูถื้อหน่วยสอบถามต่อว่าในการ

ประชุมครัง้ก่อนมีผูเ้ขา้ร่วมดว้ยตนเองประมาณก่ีท่าน ซึ่งคณุวิไลตอบขอ้ซกัถามว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมออน

ไซตจ์ะเป็นออนไลน ์100% โดยมีผูถื้อหน่วยเขา้ประชมุดว้ยตนเองทางออนไลนจ์ านวน 26 ราย  
 

ทีป่ระชุมรับทราบ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2565 
 

วาระที ่3  พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึง
วันที ่31 ธันวาคม 2565 

   

คุณวิไล แจง้ที่ประชุมว่าไดท้ ากการสรุปผลการด าเนินการกองทรัสต์และเหตุการณ์ส าคัญ

พรอ้มสรุปสาระส าคัญต่างๆ ตัง้แต่วันที่1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  และไดน้ าส่งในรายงาน

ประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยเพื่อพิจารณาและรบัทราบ (สามารถดาวโหลดไดผ้่านทางเว็บไซตด์ว้ย)  

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ เห็นว่าผลการด าเนินงานที่ไดร้ะบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2665   มีความถูก

ตอ้งและเหมาะสมเป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

                    ค าถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์

คุณสมชาย เจนสุถิรพันธุ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1.ในส่วนของการด าเนินการปี 2565 จะกลบัมาเป็นก าไรเทียบเท่ากบัก่อนสถานการณโ์ควิดได้

เมื่อไหร ่

2.ในสว่นของการลดค่าเช่าไปประมาณ 400 ลา้นบาท เป็นสว่นของการลดหรือขยายระยะเวลา 

หากเป็นการขยายระยะเวลานัน้เป็นจ านวนค่าเช่าเท่าไหรแ่ละจะสามารถไดค่้าเช่าคืนเมื่อไหร่ 

คุณวิไล  ตอบขอ้ซกัถามว่าในส่วนของผลการด าเนินการของกองที่เป็นงบก าไรขาดทุนหรืองบ

ดลุจะแสดงในวาระที่ 4  ใหก้บัผูถื้อหน่วยรบัทราบต่อไป ซึ่งในส่วนขอ้ซกัถาม จ านวนเงิน 400 ลา้นบาทจะเป็น

ยอดของการงดเวน้ค่าเช่า 
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ที่ประชุมรับทราบ การด าเนินงานประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่สง่ไปในรายงานประจ าปี 2565 

วาระที ่4 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบบัญชีก าไรขาดทุน 
  ประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 

 คุณวันเพ็ญ สระทองจันทร์ ผูจ้ัดการฝ่ายการเงินและธุรการไดน้ าเสนองบแสดงฐานะทาง

การเงิน (งบดุล) และงบบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 ถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2) ต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อ

พิจารณาและรบัทราบ ดงันี ้
 

  ความเหน็ของผู้สอบบัญชีต่องบการเงนิ 

 รายงานผู้สอบบัญชี โดย คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ได้ให้

ความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยโ์รงแรมศรีพนัวา ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2565 และผลการด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ุทธิและกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สุดวัน

เดียวกัน ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรบักองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์  และ

กองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสรา้ง

พื ้นฐานที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 โดยสรุปรายการ
ทีส่ าคัญดังนี ้
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ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

  ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดลุ) และงบบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 

ส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ และรบัรอง

จากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2565 มี

ความถกูตอ้งเหมาะสม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและรบัทราบ 

 ค าถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์

คุณสมชาย เจนสุถิรพันธุ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1. ในส่วนผลการด าเนินงานปี 2565  นั้นเป็นปกติเมื่อเทียบกับปีก่อน ก่อนที่จะเจอ

สถานการณโ์ควิดหรือไม่  

2. ในปี 2565 อตัราการเช่าเป็นก่ี %  ถึงไดม้ีผลก าไร 206  ลา้น และในปี 2564  มีอตัราการ

เช่าก่ี %  และจะมีอตัราการเช่าเท่าไหรถ่ึงจะคุม้ทนุ 

3. ในเมื่อปี 2565  ก็มีส่วนของก าไร ท าไมถึงยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล หากเมื่อมีก าไรแต่ไม่

จ่ายเงินปันผล ของที่อ่ืนจะมีการจ่ายเงินคืนทุนแต่ของศรีพันวาไม่มีทัง้การจ่ายเงินปันผล

และการจ่ายคืนทนุเลยเพราะอะไร 

  คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่าในสว่นนีจ้ะเป็นงบของกองทรสัต ์ไม่ใช่สว่นงบของผูเ้ช่า ที่ผูถื้อหน่วย

ไดเ้ห็นรายไดร้วมปี 2564  และ 2565  จ านวน 316  ลา้นบาท ทางกองทรสัตไ์ดบ้นัทึกบญัชีตามวิธีรายไดต้าม 

Straight-line    คือ รบัค่าเช่า ไม่ใช่รายไดจ้ากการบริการโรงแรม ในสว่นของค่าใชจ้่ายของกองทรสัตห์ลกัๆ จะมี

ค่าใชจ้่ายปกติ 61  ลา้นบาท คือเป็นดอกเบีย้จ่ายที่จ่ายใหก้ับธนาคารและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยปกติหาก       



ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยโ์รงแรมศรีพนัวา   11 
 

ไม่เกิดสถานการณโ์ควิด กองทรสัตจ์ะมีก าไรปีละประมาณ 200 ลา้นบาท และจะน าไปพิจารณาจ่ายปันผล 90% 

ของก าไร ซึ่งมีการจ่ายมาตลอด  แต่ ในช่วงโควิดปี 2564 จะมีการขาดทุนจากการตดัรายการลกูหนีจ้ากการให้

เช่า จ านวน  272  ลา้นบาท เป็นรายการเพิ่มเติมค่าใชจ้่ายของกองไปลดรายไดท้ี่เป็นค่าเช่า 316 ลา้นบาท จึงท า

ใหเ้กิดการขาดทุนประมาณ 100  ลา้นบาท และในปี 2565  เมื่อสถานการณดี์ขึน้ไดท้ าการประเมินทรพัยส์ินใน

ส่วนของก าไรขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้ จ านวน 30  ลา้นบาท เป็นผลจากการประเมินทรพัยส์ินที่ยงัไม่ใช่ตวัเงิน ท า

ใหปี้ 2565  ก าไรอยู่ที่ 206 ลา้นบาท ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ให ้ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ าการ

ปรบัปรุงก าไรของกองทรสัตไ์ปเป็นก าไรที่ปรบัปรุงแลว้ คือ ก าไรตามบญัชีกบัเงินสดจะไม่เท่ากนั ซึ่งในวาระปัน

ผลจะมีการปรบัปรุงใหผู้ถื้อหน่วยเห็นว่า 206  ลา้นบาทที่เป็นก าไรตามบญัชีเมื่อปรบัปรุงแลว้จะปรบัเป็นขาดทุน 

ดงันัน้ จึงไม่ไดม้ีการจ่ายเงินปันผล และเมื่อไดม้ีการประกาศว่าโควิดเป็นโรคประจ าถิ่นแลว้ทางผูเ้ช่าเองก็ไดม้ี

การจ่ายค่าเช่าตามก าหนดเดิม   ในปี 2566  กองทรสัตจ์ึงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล  แต่จะติด

ในส่วนที่ว่า ในขณะนีม้ีเงินกูอ้ยู่กับธนาคาร และธนาคารมีเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ว่า

ตอ้งขอความยินยอมจากธนาคารก่อนในการจ่ายเงินปันผล แต่ทางธนาคารยงัไม่อนุมัติจึงเป็นเหตผุลที่ยังไม่มี

การจ่ายเงินปันผล 

  คุณสงกรานต ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การตอ้งขอความยินยอมจากธนาคารจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่

ท าใหก้องทรสัตพ์ิจารณาเปลี่ยนจากการเป็นหนีต่้อธนาคารเป็นหุน้กู้แทน และเมื่อเป็นหุน้กูแ้ลว้ก็จะสามารถ

จ่ายเงินปันผลได ้

 คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากบริษัท BTS Group Holdings มีค าถามดังนี ้

1.สอบถามในส่วนของขอ้จ ากัดในการจ่ายปันผลของธนาคาร ว่ามีมาตัง้แต่ตน้หรือมีตอนที่มี

การขอขยายระยะเวลาจากธนาคาร ซึ่งเห็นว่าขอ้มลู ในการขอขยายระยะเวลา ในการจ่ายเงิน

ปันผลตอ้งท าการขอค ายินยอมจากธนาคาร ไม่มีการแจง้ในตลาดหลกัทรพัย ์

  คุณวิไล ตอบข้อซักถามว่าเงื่อนไขนี ้เป็นเงื่อนไขที่ถูกเพิ่มเติมขึน้มาตอนที่มีการขอขยาย

ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้ซึ่งจะตอ้งจ่ายคืนธนาคารตัง้แต่ปี 2564  และธนาคารขยายระยะเวลาใหจ้นถึงวันที่ 

30 กนัยายน 2566 

   คุณภราดร เลียวสกุล ฝากขอ้เสนอแนะว่าหากเกิดกรณีที่ธนาคารมีขอ้จ ากัดในการจ่ายปัน

ผลแบบนีอี้ก ขอใหแ้จง้ผูถื้อหน่วยทราบดว้ย 
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 คุณณัฏฐวัฒน ์ชัยชนะศิริ ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1.ในช่วงสถานการณโ์ควิดธนาคารไดช้่วยอะไรแก่ผูกู้บ้า้งหรือไม่ 

2.ในส่วนของรายไดร้วม 316 ลา้นบาทจะมีการปรบัไปมากกว่านีห้รือไม่ จะเป็นรายรบัคงที่อยู่ 

อีกประมาณก่ีปี 

3.ในส่วนก าไร (ขาดทุน) สทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัยคื์อการตีมลูค่า

ใช่หรือไม่  

4.การประเมินมลูค่าทรพัยส์ินเก่ียวขอ้งกบัการส ารองค่าเสื่อมราคาหรือไม่ 

  คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซกัถามขอ้ 1. ว่าธนาคารไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ทัง้สิน้ 

  คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่าสญัญากองทรสัตท์ี่ท ากับผูเ้ช่าจะมี SPM 1, SPM2, SPM3 ซึ่งทุกๆ 

3  ปีจะมีการปรับค่าเช่าขึ ้น 10% และ ในส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริงจากเงินลงทุนใน

อสังหาริมทรพัย์ คือ การตีมูลค่า ทุกปีตามกฎเกณฑ ์กองทรสัตต์อ้งประเมินมูลค่าทรพัย์สินที่ถืออยู่ด้วยวิธี 

Income Approach  ในปี 2565  ที่ธุรกิจเริ่มกลับมา ผูป้ระเมินอิสระได้ประเมิน Income  ไปขา้งหน้าและให้

มลูค่าในตวัทรพัยส์ิน 30  ลา้นบาท 

   คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซกัถามว่าจะไม่มีค่าเสื่อมราคาเนื่องจากไม่ใช่ทรพัยส์ิน จะเป็นการอยู่

ในสว่นของ  investment  ซึ่งจะใชร้าคาประเมินเพียงอย่างเดียว 

  คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1.ในส่วนของการขอขยายการผ่อนช าระเงินกูธ้นาคาร 450 ลา้นบาท และ 530 ลา้นบาท ขอ

ขยายในจ านวนทัง้หมดเลยใช่หรือไม่ 

2.ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินกับ DSI ตัง้แต่ปี 2564 เรื่องจบไปแลว้หรือไม่ ยังคงมีคดีในศาล

หรือไม่ 

  คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซกัถามว่าขอขยายทัง้หมด เป็นของธนาคารกรุงศรอียธุยา  

  คุณวิไล อธิบายเพิ่มเติมว่าในส่วนของเงินกู ้450 ลา้นบาทจะมีการขยายไปถึงเดือนกนัยายน 

2566  และ 530 ลา้นบาท จะครบก าหนด ธันวาคม 2566  
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  คุณสงกรานต ์ชีแ้จงในส่วนกรณีปัญหาที่ดินว่า ที่ดินของศรีพนัวานัน้ไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สภาผูแ้ทนราษฎรทุกอย่างซึ่งมีความชดัเจนว่ามี

ความถกูตอ้ง เอกสารสิทธิไดม้ีการออกเมื่อ 2497 เมื่อ 70 ปีที่แลว้ และเป็นไปอย่างถูกตอ้งทัง้หมด ซึ่งไม่มีคดีใน

ศาล มีเพียงการที่ศรีพนัวาฟ้องบคุคลที่มายุ่งกบัเว็บไซตซ์ึ่งมีการจดัการใหม้ีการชดใชม้าเรียบรอ้ยแลว้ 

  คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ใน

ส่วนเอกสิทธิที่ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2497  และพืน้ที่สิ่งปลูกสรา้งของศรีพนัวาอยู่บนภูเขา หาก ณ ปัจจุบนัมองใน

สภาพของภมูิศาสตร ์แสดงว่าบรเิวณนัน้ก็ไม่ควรมีการออกโฉนดใช่หรือไม่ 

  คุณสงกรานต์ อธิบายว่าหากเป็นการออกหลังจาก พ.ศ. 2497  จะไม่สามารถท าได้แล้ว

เนื่องจากกฎหมายเปลี่ยน แต่เอกสารสิทธิของศรีพนัวาจะมกี่อนกฏหมายออกมา 

ที่ประชุมได้รับทราบ งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี

ส าหรบัรอบปีบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกองทรสัต ์SRIPANWA  
 

วาระที ่5  พิจารณาและรับทราบเร่ืองการงดจ่ายผลประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2565 ส าหรับ 
                    งวดด าเนินงานตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2565 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2565 
 

 คุณวิไล ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุเพื่อรบัทราบการงดจ่ายผลประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2565 จาก

ผลประกอบการของปี 2565 ว่า ตามที่กองทรัสต์ได้มีนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่                               

ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยก าหนดใหผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์่าย

ผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี 
 

  ทัง้นี ้ในปี 2565 กองทรสัตม์ีก าไรสุทธิรวมทัง้สิน้ 205,907,752.00 บาท และเมื่อค านวณเป็น

ขาดทุนสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ จ านวน (15,612,669) บาท จึงไดพ้ิจารณาของดจ่ายผลประโยชนต์อบแทนประจ าปี 

2565 แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์จากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

  ผูจ้ัดการกองทรสัต ์เห็นสมควรว่าควรงดจ่ายผลประโยชนต์อบแทนในปี 2565 (จากผลการ

ด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความถกูตอ้งเหมาะสมและเห็นสมควรที่จะ

รายงานต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 เพื่อรบัทราบ 
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คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากบริษัท BTS Group Holdings มีค าถามดังนี ้

1.ในส่วนของการปรบัปรุงจนไดย้อดขาดทุน เหตผุลอะไรถึงมีการปรบัปรุงถึงจ านวน 190 ลา้น

บาท 

คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่าตามปกตินัน้จะน าก าไรสุทธิตามงบ ตัง้ตน้ และน าก าไรที่เพิ่มจาก

การประเมินมลูค่าที่ไม่ใช่ตัวเงินมาลบออก และบวกกลบัผลต่างของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายดว้ยวิธี Straight-line    

ในการค านวณดอกเบีย้จ่ายก็จะค านวณดว้ยวิธีมาตรฐานทางบญัชีอีกเช่นกนั คือ Effective Interest Rate (EIR) 

ซึ่งน ามาบวกเพิ่ม และรายไดท้ี่บนัทึกไว ้316  ลา้นบาท จะมีสว่นของลกูหนีท้ี่รอช าระอยู่ จงึยงัไม่มีกระแสเงินสด

เขา้มาอีก 195  ลา้นบาท ดงันัน้ เมื่อค านวณก าไรสทุธิ 205  ลา้นบาท จึงกลบัมาเป็นขาดทนุ 15  ลา้นบาท 

คุณภราดร เลียวสกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings ขอให้ชี ้แจง

เพิ่มเติมในสว่นลกูหนีท้ี่คา้งช าระ 195 ลา้นบาท  

คุณวิไล อธิบายเพิ่มเติมว่าในงบก าไรขาดทุนของกองทรัสตท์ี่มีค่าเช่า 316  ลา้นบาท เป็น          

ค่าเช่าของเดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2565  ซึ่งเป็นวิธีเกณฑส์ิทธิ แต่ยังไม่ไดร้บัค่าเช่าอยู่ 195  ลา้นบาท จึงท าการ

ปรบัปรุงก าไรที่เป็นเกณฑส์ิทธิมาเป็นเกณฑเ์งินสดและน าลกูหนีม้าหกั แต่ในปี 2566  ไดเ้ริ่มมีการรบัเงินค่าเช่า

กลบัมาแลว้ 

คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถามเพิ่มเติม

ว่าผูเ้ช่าที่มีการเลื่อนก าหนดการช าระมีการช าระตรงตามที่เลื่อนใหห้รือไม่ และหากมีการผิดนดัไดม้ีการติดตาม

ทวงถามอย่างไรบา้ง ช าระเลยก าหนดมีการคิดดอกเบีย้อย่างไร 

คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่า ค่าเช่าคา้งช าระจาก 440  ลา้นบาท ณ ปัจจบุนัมีลกูหนีค้า้ง SPM 1  

50 ลา้นบาท, SPM2 235  ลา้นบาท SPM3  8 ลา้นบาท คงเหลือคา้งช าระรวม 293  ลา้นบาท ซึ่งในส่วนของ 

SPM2  ศรีพนัวาจะมีการเสนอแผนการช าระเงินมาที่กองทรสัตแ์ละจะน าเรื่องกลบัเขา้สูก่ารประชมุผูถื้อหน่วยอีก

ครัง้หนึ่งเพื่อใหอ้นมุติัแผนการช าระเงิน 

คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถามเพิ่มเติม

ว่า เขา้ใจว่าสญัญาเช่าของ SPM2  หมดตัง้แต่เดือน ก.ค. ปี 2565  ปัจจุบนัไดท้ าการต่อสญัญาเช่าแลว้หรือไม่ 

หากไม่มีการต่อสญัญาเช่าตามกฎหมาย ถือเป็นการต่อสญัญาเช่าต่อไปเดือนต่อเดือน และระหว่างนีม้ีการจ่าย

ค่าเช่าตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ 
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คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่า สญัญาเช่าของ SPM2  ไดห้มดเมื่อวนัที่ 31 ก.ค. 2565 ในขณะนีศ้รี

พนัวาไดแ้จง้ขอต่อสญัญาเช่ามาดว้ยเงื่อนไข ซึ่งอยู่ระหว่างกองทรสัตพ์ิจารณาและพรอ้มกนันีไ้ดใ้หม้ีการจัดหาผู้

เช่ารายใหม่เพื่อท าการเปรียบเทียบและจะน าข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อกองทรสัตน์ าเสนอผูถื้อหน่วยเพื่อ

พิจารณาต่อไป และในการประมูลนีไ้ด้ใหท้าง Nexus  เป็นบริษัทผู้ประมูลผู้เช่ารายใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

  คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถามเพิ่มเติม

ว่าในระหว่างสรรหาผูเ้ช่าทรพัยส์ินก็มีการใช ้ผูเ้ช่ายงัคงใชท้รพัยส์ินอยู่และภายใตส้ญัญาเดิมมีก าหนดตอ้งช าระ

ค่าเช่าในสว่นนี ้ผูเ้ช่าไดม้ีการช าระตรงเวลาหรือไม่ 

  คุณวิไล ตอบขอ้ซกัถามว่า ถา้เป็น ณ วนันีจ้ะยงัไม่มีการช าระเนื่องจากเรื่องจะอยู่ในระหว่าง

พิจารณาของกองทรสัต ์เพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหน่วยพิจารณาต่อไป 

  คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถามเพิ่มเติม

ว่า ในส่วนของทรสัตีในฐานะเจา้ของทรพัยส์ิน การน าทรพัยส์ินออกใหเ้ช่าทุกวนันีข้อ้เสนอใหม่ยงัไม่มีการไดร้บั

อนมุติัจากผูถื้อหน่วย ควรจะตอ้งมีการติดตามทวงถามหนีอ้ย่างไรหรือไม่ 

  คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม อธิบายเพิ่มเติมว่า SPM2  จะมีค่าเช่า 2  ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเช่าที่เกิด

จากสญัญาเช่าเดิมซึ่งไดม้ีการเสนอแผนการผ่อนช าระ  และดว้ยเงื่อนไขของกองทรสัตเ์อง การพิจารณาขอ้เสนอ

ในแง่ของการเลื่อนช าระค่าเช่า หากผูเ้ช่าเหมาไม่มีแผนการฟ้ืนฟูและระยะเวลาที่จะสามารถหารายไดเ้พื่อมา

ช าระค่าเช่าแก่กองทรสัต ์ไดอ้ย่างชดัเจนจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากทางผูถื้อหน่วย และ ค่าเช่าที่เกิดจากในช่วง

ที่ยงัไม่มีสญัญาเช่าตัง้แต่ ส.ค. 2565  จนถึงปัจจุบนั ทาง SPM2  เองไดม้ีขอ้เสนอในแง่ของการต่อสญัญาเช่า 3  

ปีมาที่กองทรสัต ์ซึ่งขอ้เสนอมีความแตกต่างจากขอ้เสนอเดิมที่เคยน าเสนอไวต้อนที่เขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน SPM2  

ซึ่งถ้ามีความแตกต่างจะไม่สามารถให้ผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีสามารถอนุมัติด้วยตนเองได้ ในการ

ด าเนินการคือ ไดแ้ต่งตัง้บริษัท Nexus  เพื่อใหม้ีการเปิดประมลูทรพัยส์ินและจะน าขอ้เสนอที่ไดจ้ากการประมลู

พรอ้มกบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ น าเสนอใหก้บัทางผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาเงื่อนไขของผูเ้ช่า

เดิมที่เสนอมา หรือถา้มีผูส้นใจที่จะเขา้มาเป็นผูเ้ช่าทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีความเห็นอย่างไรต่อที่

ประชมุเพื่อพิจารณาร่วมกนั และในสว่นของการติดตามค่าเช่าในส่วนของสญัญาเช่าเดิมทางผูจ้ดัการกองทรัสต์

ไดม้ีการออกหนังสื่อติดตามค่าเช่าจากทาง SPM ซึ่งจะมีตัวเลขคา้งช าระมาตัง้แต่ปี 2563  จะใชว้ิธีน าก าไรที่
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ไดม้าช าระในค่าเช่าปกติก่อน และหากมีส่วนที่เหลือจะน ามาช าระค่าเช่าในอดีต ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 2564 มีผล

ก าไรติดลบ และทางกองทรสัตเ์พิ่งไดร้บังบของ SPM ในปี 2565  และเมื่องบปี 2565  ออกมาจะมีการท าตาม

ขัน้ตอนว่ามีการช าระค่าเช่าปกติมาเท่าไหร่และมีส่วนที่เหลือที่ตัง้คงคา้งไวห้รือไม่ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุป

ตวัเลขจะน าเสนอรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทราบในโอกาสต่อไป 

  คุณภราดร เลียวสกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถาม

เพ่ิมเติม ดังนี ้

  1.สถานะปัจจบุนัของ SPM2 ผูเ้ช่าถือว่าผิดสญัญาแลว้หรือยงั 

2.คณุสมบติัของผูเ้ช่ารายใหม่ไดค้  านึงถึงความน่าเชื่อถือในการช าระเงินในอนาคตหรือไม่และ

จะมีมาตรการอะไรที่ใหค้วามมั่นใจต่อผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดว้่าจะไม่มีการขอเลื่อนค่าเช่าหรือยื่น

ขอ้เสนอใหม่อีกในอนาคต 

คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ตอบขอ้ซกัถามว่า ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในส่วนของค่าเช่า

ของ SPM2 หากเปรียบเทียบกบั SPM1  และ SPM3   ในสาระส าคญัของสญัญาที่ไดแ้จง้ไปตอนตน้ของทรพัยท์ี่

เป็น SPM1 และ SPM3 จะใหอ้ านาจการพิจารณาใหก้บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดพ้ิจารณาความช่วยเหลือ

ได ้แต่ในส่วน SPM2 สญัญาเมื่อเขา้ลงทุน ไม่ไดใ้หอ้  านาจกบัทางทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการพิจารณา

ใหส้่วนลดหรืองดเวน้การช าระค่าเช่า จึงท าใหเ้ป็นยอดคงคา้งจ านวนสูง ทัง้นี ้ในส่วนของการผิดสญัญาที่อยู่

ในช่วงสถานการณโ์ควิดจะเป็นเหตสุดุวิสยั   ต่อจากนีเ้มื่อผูถื้อหน่วยไดพ้ิจารณาวาระการใหเ้ช่าทรพัยส์ิน SPM 

2 ที่จะน าเสนอต่อไปแลว้ผลเป็นอย่างไร ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีก็ตอ้งมีการบงัคบัใหม้ีการช าระใหเ้ป็นตาม

ผลการพิจารณานัน้ ซึ่งในส่วนของการติดตามทวงถามจะด าเนินการอย่างครบถว้น คือ ทุกเดือนจะมีการแจง้

ยอดและบนัทึกเป็นยอดคงคา้งในงบการเงิน หากดูจากวันที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแลว้แต่ยังไม่ไดม้ีการ

ช าระเงิน กองทรสัตจ์ะมีสิทธิ์เต็มท่ีในการยกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงผูเ้ช่าแต่ก็ตอ้งมีการพิจารณาหลาย

อย่างประกอบกัน เนื่องจากการยกเลิกการเช่าทรพัยส์ิน กองทรสัตจ์ะไม่มีผูบ้ริหารจัดการ และผูดู้แลรักษา

ทรัพย์สิน และเหตุผลที่อาจจะไม่พิจารณาถึงขั้นยกเลิกสัญญา คือ ในส่วนสัญญาเงินกู้มีเงื่อนไขว่า หาก

กองทรสัตม์ีการหยุดประกอบกิจการในส่วนของโรงแรมก็อาจจะมีการส่งผลกระทบใหม้ีการเรียกคืนเงินกู้ทั้ง

จ านวน 
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คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings ฝากขอ้เสนอแนะ

ในส่วนของการพิจารณาผูเ้ช่ารายใหม่ใหท้ าการเปรียบเทียบขอ้มูล และเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่สนใจที่จะเขา้มาร่วม

ประมลูบรหิารตวักองทรสัตน์ี ้

 คุณสมชาย เจนสุถิรพันธุ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้

1.ในสว่นของผูบ้รหิารกองทรสัต ์หากผูบ้รหิารไม่ใช่ sponsor เคยมีกองไหนที่เปลี่ยนผูบ้รหิารได้

บา้ง 

  คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  ตอบข้อซักถามว่าในรูปแบบของกองทรัสต์หรือกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นการลงทุนโรงแรมจะมีขอ้จ ากัดของส านกังาน ก.ล.ต. คือ จะตอ้งมีผูเ้ช่าเหมาเพื่อเป็นการ

ลดผลกระทบในแง่ของรายไดต้ามฤดกูาลที่จะเกิดขึน้กบักองทรสัต ์ในอดีตกฎเกณฑไ์ดม้ีการก าหนดในสว่นของ

ค่าเช่าคงที่ในสดัส่วนที่สงู ซึ่งในอดีตผูท้ี่มาเป็นผูเ้ช่าเหมามกัจะเป็นเจา้ของทรพัยส์ินเดิมที่ยงัสามารถจ่ายค่าเช่า

คงที่ที่เป็นระดบัสงูได ้ ในปี 2564  ก.ล.ต. ไดเ้ล็งเห็นในแง่ของปัญหาว่าการหาผูเ้ช่าใหม่โดยมีเงื่อนไขค่าเช่าคงที่

ในระดับสูงน่าจะมีปัญหาหากโรงแรมหาผูเ้ช่าไม่ได ้จึงไดม้ีการผ่อนคลายเกณฑห์ลกัๆ เป็น 2  เรื่อง ไดแ้ก่ 1.  

จากเดิมกองทรสัตเ์องจะตอ้งมีผูเ้ช่าเหมาและกองทรสัตไ์ม่สามารถถือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมดว้ย

ตนเองไดท้าง ก.ล.ต. ไดผ้่อนผนัใหก้องทรสัตถื์อใบประกอบกิจการโรงแรมในช่วงที่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าได ้และ 2. 

มีการยกเลิกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัค่าเช่าคงที่มีในระดับสงู คือ การเสนอใหผู้ถื้อหน่วยพิจารณาเลยว่าสิ่งที่มีผูเ้ช่า

เสนอมาในตอนนีเ้ป็นอย่างไร สามารถเจรจากนัไดร้ะหว่างผูถื้อหน่วยกับผูเ้สนอเลย  ทัง้นี ้จึงท าใหผู้ท้ี่เสนอเขา้

มาอาจจะไม่ใช่อัตราค่าเช่าคงที่เหมือนก่อนแต่จะมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะท าใหก้องทรสัตส์ามารถด าเนินการ

ต่อไปได ้คือ ในช่วงที่สรรหาผูเ้ช่าทางกองทรสัตต์อ้งท าการถือใบอนุญาตโรงแรมไปก่อน และเมื่ อมีผูเ้ช่าแลว้จึง

ค่อยโอนใบอนญุาตโรงแรมนัน้ๆ ไปอยู่ในชื่อของผูเ้ช่า  แต่ในขณะนีย้งัไม่เห็นกองไหนที่ไดใ้ชก้ฎนี ้

  คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท BTS Group Holdings สอบถามเพิ่มเติม

ว่าในสว่น SPM1  และ SPM3  จ่ายค่าเช่าไดต้ามปกติเกือบจะครบทัง้หมด ไดม้ีการคยุกบั SPM2  หรือไม่ว่าไม่มี

การจ่าย อาจจะเกิดจากตามสญัญาของ SPM2  ทางทรสัตีหรือผูจ้ัดการกองทรสัต ์ ไม่สามารถงดค่าเช่าหรือ

เลื่อนค่าเช่าให้ได้หรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการจ่ายหนีเ้ข้ามาเลยเพื่อรอเสนอข้อเสนอใหม่ ให้กับทางผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พื่อที่จะไดพ้ิจารณาในครัง้เดียว ถือว่าเป็นการมดัมือผูถื้อหน่วยทรสัตเ์กินไปหรือไม่ 
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  คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ตอบขอ้ซักถามว่าในฐานะของทรสัตีเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ และไดท้ าการแจง้ยอดคงคา้งแก่ลูกหนีแ้ละบนัทึกในงบการเงิน ซึ่ งหมายความว่าในสิ่งที่มีสญัญา

แน่ๆ แลว้ทาง SPM  มีหน้าที่ทางกฎหมายที่ตอ้งช าระใหก้องใหค้รบถ้วน แต่ในส่วนที่ยังไม่มีสัญญาเช่าและ

น าเสนอผูถื้อหน่วยในรูปแบบของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติใหต่้อสัญญาเช่า ทางกองทรสัตก์็จะด าเนินการให้

เป็นไปตามมติของผูถื้อหน่วย คือ ถา้อนุมติัในการต่อสญัญาเช่าในรูปแบบไหนก็จะเขา้ท าสัญญาและเรียกเก็บ

ค่าเช่าตามนัน้ แต่ถา้ไม่อนมุติัทางกองทรสัตส์ามารถใชส้ิทธิตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่จะะเรียกรอ้งค่าเช่าตาม

สิ่งที่มีการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์ินของกองทรสัตแ์ลว้ 

  คุณวิไล แจง้ผูถื้อหน่วยว่าไดท้ าการแจก Hotel Credit  ไปเมื่อปีที่แลว้ซึ่งระยะเวลาสิน้สุดจะ

สิน้สดุในวนัที่ 15  สิงหาคม 2566  นี ้หากท่านผูถื้อหน่วยท่านใดยงัไม่ไดใ้ชส้ิทธิขอใหร้ีบด าเนินการใชส้ิทธิ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบ เรื่องการงดจ่ายผลประโยชนต์อบแทนประจ าปี 2565 

ส  าหรบังวดด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

วาระที ่6 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

     คุณวิไล แถลงต่อที่ประชุม พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์สนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2566 ก าหนด 

ค่าตอบแทน  เป็นเงินจ านวน 655,000 บาท  (ปรบัขึน้จากปีที่แลว้ 20,000 บาท) 

      โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของกองทรสัต ์

1.)  คณุวลัลภ วิไลวรวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6797    หรือ 

2.) คณุชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301    หรือ 

3.) คณุนิสากร ทรงมณี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5035    หรือ 

4.)      คณุนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 

 ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์ 
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      ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 

สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของกองทรสัตส์  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 655,000 บาท โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนีเ้ป็นผูท้  า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัต ์ 

1.)  คณุวลัลภ วิไลวรวิทย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6797    หรือ 

2.) คณุชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301    หรือ 

3.) คณุนิสากร ทรงมณี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5035    หรือ 

4.)   คณุนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 

  เนื่องจากไดป้ฏิบติัหนา้ที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัต ์โดยมี

ความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ ทัง้นี ้คณุวิไล เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดซกัถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ 

  ที่ประชุมรับทราบ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ของกองทรสัต ์

SRIPANWA  
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต ์SRIPANWA 

  คุณวิไล แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ 

SRIPANWA ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารออกหุ้นกู้ 

เพื่อน าไปใชส้  าหรบัการช าระคืนเงินกูท้ี่มีภาระผูกพนัของกองทรสัต ์SRIPANWAไม่เกินจ านวน 

1,000,000,000 (หนึ่งพนัลา้นบาท) อายุหุน้กูไ้ม่เกิน 3  ปี ประเภทหุน้กูจ้ะเป็นหุน้กูทุ้กประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจ

เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน                     

มีประกนัหรือไม่มีประกนั  มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือเป็นหุน้กูอ้นพุนัธ ์แต่ไม่รวมถึงหุน้กูท้ี่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย

หุน้กูน้ัน้ๆ 

โดยจะมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของ
กองทรัสต ์ด าเนินการดังนี ้
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• การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้/ ผูจ้ดัจ าหน่าย 

• วิธีการออกและเสนอขาย / วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย 

• การไถ่ถอนก่อนก าหนด 

• การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถา้มี) 
• อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

 

คุณภราดร เลียวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากบริษัท BTS Group Holdings มีค าถามดังนี ้

1.อตัราดอกเบีย้จะต ่ากว่าเงินกูข้องธนาคารกรุงศรีหรือไม่ 

2.เหตผุลจริงๆของการออกหุน้กูคื้อไม่มีเงินไปจ่ายใหก้ับทางธนาคารใช่หรือไม่ และหากมีการ

เก็บเงินไดจ้าก SPM2 อาจจะไม่มีความจ าเป็นที่จะออกหุน้กูต้วันี ้ใช่หรือไม่ แทนที่จะออกหุน้กู้

ใหเ้ป็นภาระใหก้บัทางกองทรสัต ์ท าไมจึงไม่ไปเรง่รดัหนีก้บัทาง SPM2   

คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซกัถามว่า จ าเป็นตอ้งออกหุน้กูเ้นื่องจากยอดหนีเ้ป็น 1,000 ลา้นบาท

จะไปเรง่หนีจ้าก SPM2   จ านวนประมาณ 200 ลา้นบาทก็จะไม่เพียงพอ ซึ่งอตัราดอกเบีย้ของธนาคารจะสงูกว่า

ซึ่งในขณะนีอ้ยู่ที่ประมาณ  6.83% และก็ตอ้งท าการขอหลกัประกนั SPM1  และรวมถึงขอ้ก าหนดหา้มจ่ายเงิน

ปันผลต่างๆ ดว้ย 

คุณสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ากองทรสัตศ์รีพนัวา

ไดม้ีการท า rating  หรือไม่ ถา้ไม่ไดท้ าดอกเบีย้จะสงู 

คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซกัถามว่าไม่ไดท้ า Rating  แต่มีหลกัประกนั 

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ่มเติมถึงอัตราดอกเบีย้ของหุน้กู้ ซึ่งคุณสงกรานตต์อบขอ้ซักถามว่า 

ประมาณ 6.3%  คือใน 1  ปี ดอกเบีย้จะประมาณ 63 ลา้นบาท 

ความเหน็ผู้จัดการกองทรัสต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตใ์หม้ีมติอนุมัติใหอ้อกและเสนอ

ขายหุน้กูข้องกองทรสัต ์SRIPANWA ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพนัลา้นบาท) เพื่อน าไปใช้

ส  าหรบัการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ที่มีภาระผูกพันของกองทรสัต ์SRIPANWA ที่กองทรสัต ์SRIPANWA ได้

กูย้ืมเงินมาจากสถาบนัการเงิน และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกองทรสัต ์SRIPANWA และเห็นสมควรให้
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เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือ

กรรมการผูจ้ดัการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์เป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการในเรื่องดงักลา่ว 

ความเหน็ของทรัสตี 

คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม  ทรสัตีพิจารณาแลว้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม

สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์SRIPANWA จึงสามารถด าเนินการได ้

การเขา้ท ารายการดงักลา่วของกองทรสัต ์SRIPANWA จะตอ้งไดร้บัมติอนมุติัจากที่ประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์โดยการลงมติ:  กฎหมายบญัญัติว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

พิธีกร   แจง้ว่าส าหรบัการลงคะแนนในวาระนีผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง

โปรดยกมือขึน้โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ าเนินการจดัเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่

ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ในการรวบรวมผลคะแนน กองทรสัตจ์ะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบหรืองด

ออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ   156,816,798  หน่วย   คิดเป็นรอ้ยละ 90.73 

  ไม่เห็นชอบ   16,017,537    หน่วย   คิดเป็นรอ้ยละ 9.2673  

    งดออกเสียง           4,700      หน่วย   คิดเป็นรอ้ยละ 0.0027 

    รวมทัง้สิน้ 172,839,035   หน่วย   คิดเป็นรอ้ยละ 100 

             เนื่องจาก ที่ประชมุมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวน

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน จึงถือว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู้ของกองทรสัต ์SRIPANWA ตามที่

ไดเ้สนอทกุประการ 
 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

 คุณวนิภาการ ตัวแทนจากผูเ้ช่าหลัก น าเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรม 

จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์และเพชรบุรี  ใหผู้ป้ระชุมไดร้บัทราบว่าจากสถิติของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ       

ที่เขา้มาในประเทศไทยและจงัหวดัภูเก็ต ช่วงสงูสดุปี  2562 จะมีนกัท่องเที่ยวเขา้มาประมาณ 39 ลา้นคน โดย       
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ที่เขา้มาในภูเก็ต 10 ลา้นคนแต่ในปี 2563  ยอดนกัท่องเที่ยวจะลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงปี 2564 และกลบัมาดีขึน้

ในปี 2565 นกัท่องเที่ยวโดยรวม 11 ลา้นคน เขา้มาภูเก็ต 3.3 ลา้นคน ซึ่งจะมีจ านวนเที่ยวบินที่สนามบินภูเก็ต         

จะสอดคล้องกับนักท่องเที่ยว โดยมีจ านวนเที่ยวบินในปี 2565 โดยรวมอยู่ที่ 58,000 เที่ยว และในปี 2566  

คาดการณว์่าจะมีจ านวนเที่ยวบินอยู่ที่ 95,000 เที่ยวบิน  จ านวนนกัท่องเที่ยวจงัหวัดประจวบคีรีขันธก์ลบัมาดี

ขึน้ในปี 2565 อยู่ที่  9.7  ลา้นคน จ านวนนกัท่องเที่ยวจงัหวดัเพชรบรุีกลบัมาดีขึน้ในปี 2565 อยู่ที่ 8.9 ลา้นคน 
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 คุณอังคณา น าเสนอภาพรวมการขายและการตลาดโรงแรมที่ศรีพนัวามีความมุ่งมั่นตัง้ใจและ
ขยายการขายในส่วนของการตลาดทุกช่องทางใหก้บัลกูคา้ เช่น โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั 3 ปีที่ผ่านมาซึ่งไดร้บั
การตอบรบัจากตลาดคนไทยเป็นอย่างมาก และไดย้อดขายประมาณ 100 ลา้นบาท และในส่วนอ่ืนๆ ไดท้ าการ
ออกบูธ ขาย package ท าโปรโมชั่นผ่านช่องทางต่างๆ การขายออนไลนใ์นช่องทางต่างๆ มีการท าโปรโมชั่นกบั
ทางธนาคาร บรษิัทใหญ่ๆ และพนัธมิตรต่างๆ มีการออก roadshow  ท าการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  มีการ
โปรโมชั่นในส่วนของหอ้งอาหาร มีการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทาง line my shop ในส่วนของสปามีการท า
โปรโมชั่นส่วนลดและเพิ่มจ านวนนาทีใหก้ับลูกคา้รวมถึงไดด้  าเนินการพฒันาปรบัปรุงมาตรฐาน และมีการท า 
wellness  เพื่อที่จะท าเป็น medical spa ในอนาคต มีการจดัเลีย้งและอีเวนตต่์างๆ ท าใหส้ามารถขายหอ้งพกัได้
มากขึน้ การจดังานแต่งงานใหแ้ก่บคุคลที่มีชื่อเสียง มีผูม้ีชื่อเสียงระดบัโลกเขา้พกั มีสว่นของ YAYA ซึ่งเป็นโซนที่
เพิ่งเปิดใหบ้รกิารโซนใหม่ ซึ่งจะอยู่ทางเขา้โรงแรมทางดา้นขวาขึน้ไป 

 คุณสงกรานต ์แจง้ขอ้มลูเพิ่มเติมว่าในสว่นของ YAYA จะอยู่นอกกองทรสัตแ์ต่จะเป็นสว่นช่วย          
เพื่อเป็นการดงึลกูคา้ ซึ่งต่อไปหวงัว่าหากผลประกอบการดีจะน าเสนอเขา้กอง 

 คุณอังคณา รายงานเพิ่มเติมว่าจะมีในส่วนของหอ้งคอนเวนชั่นรองรบัได ้400 ท่าน รวมถึง
ห้องพัก แคนทีนพนักงานที่สวยที่สุดในโลก และในส่วนของด้านล่างของโรงแรมก าลังมีโครงการก่อสร้าง
พิพิธภณัฑส์ิ่งมีชีวิตใตท้ะเลไทย ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 3 ปี ซึ่งจะมีปัญหาเสียง ฝุ่ น และบงัวิวและท าให้
ลกูคา้ขอเปลี่ยนหอ้งหรือขออพัเกรดหอ้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งในขณะนีไ้ดแ้กปั้ญหาโดยการขอใหก้ารก่อสรา้งเริ่ม
สายขึน้ 
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 ค าถามจากผู้ถือหน่วย 

คุณศุภสร  วันทนากร ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีค าถามดังนี ้ 

                        1. ในสว่นของเงินปันผลที่ธนาคารไม่อนมุติัใหจ้่าย จึงไปออกหุน้กูน้ัน้จะใชเ้วลากว่าจะออกหุน้กู้
เสรจ็สิน้จะใชร้ะยะเวลาเท่าไหร ่และจะด าเนินการในการปันผลอย่างไร 

                        2.ในสว่นของการประกนั all risk นัน้ ครอบคลมุในสว่น อาทิ สนึามิ, ในเรื่องการหยดุด าเนินการ 
หรือไม่ 
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คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซักถามว่าจะใชเ้วลาประมาณ 3  เดือน ในการออกหุน้กู้เต็มจ านวน 
1,000 ลา้น  และในส่วนประกนัจะมีโบรกเกอรเ์ขา้มาดใูนเรื่องประกนัใหซ้ึ่งจะช่วยในการต่อรองหากเกิดปัญหา
ขึน้ 

ผู้ถือหน่วย สอบถามว่าในสว่นประกนั all risk  นัน้ใน 3  ปีที่ผ่านมาไดม้ีการชดเชยอะไรใหบ้า้ง
หรือไม่ ซึ่งคุณสงกรานต์ตอบข้อซักถามว่าประกันไม่ครอบคลุมในส่วนนี ้ ซึ่งได้เคยสอบถามแล้ว และทั้ง
อตุสาหกรรมโรงแรมไม่มีที่ไหนไดเ้ลย 

ผู้ถือหน่วย สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนการสรา้งพิพิธภัณฑส์รา้งไปนานเท่าไหร่แลว้และมี
ปัญหาในการสรา้งรายไดห้รือไม่ ในการสรา้งปัญหาใหก้บัศรีพนัวา ศรีพนัวาสามารถท าอะไรไดบ้า้ง  

คุณสงกรานต ์ตอบขอ้ซักถามว่าโครงการก่อสรา้งพิพิธภัณฑส์ิ่งมีชีวิตใตท้ะเลไทยสรา้งมา
ประมาณ 1  ปีแล้วคงเหลืออีกประมาณ 2 ปีครึ่ง เป็นของกรมประมงเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของปัญหา
พยายามแก้โดยการน าตน้ไมม้าปิดแต่อาจจะยังมีเรื่องเสียงและฝุ่ นมารบกวน และไดข้อใหโ้ครงการท าการ
ปอ้งกนั และเวลาการท างานใหเ้ริ่มสายขึน้เพื่อไม่ใหร้บกวนการนอนลกูคา้และงดก่อสรา้งในวนัเสาร ์อาทิตย  ์

พิธีกร กลา่วเรียนใหท้ี่ประชมุทราบว่า วาระการประชมุตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดพ้ิจารณารบัทราบครบถ้วนทุกวาระแลว้ จึงขอเชิญท่านประธานฯ ปิดการประชุม

สามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจ าปี 2566 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ปิดการประชุมเวลา 12.05 น.  

                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  

   ( นายสงกรานต ์อิสสระ ) 
ประธานที่ประชมุ 

บรษิัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง 
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